

**ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG
HUYỆN ỦY TÂN YÊN**

*

Số 848-CV/HU

Vv chỉ đạo các hoạt động
văn hóa, văn nghệ Xuân Mậu Tuất 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tân Yên, ngày 17 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: - Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 đạt hiệu quả thiết thực, tiến tới chào mừng các ngày lễ lớn trong năm góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tạo không khí phấn khởi đón xuân mới vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 606-CV/BTGTU ngày 9/1/2018 về hoạt động văn hóa- văn nghệ Xuân Mậu Tuất 2018, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1- Công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tổ chức Tết năm 2018; cụ thể:

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, địa phương.

- Chú trọng các hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của lễ hội; giới thiệu về nguồn gốc của các lễ hội, di tích và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội. Gắn việc tổ chức lễ hội với những hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

- Chủ động xây dựng các phương án, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện để lễ hội diễn ra an toàn, không để xảy ra sai sót; khắc phục tình trạng đặt tiền công đức, thắp hương, đốt vàng mã gây phản cảm trong dư luận, mất mỹ quan nơi thờ tự.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc trá hình, “thương mại hóa” hoạt động lễ hội. Làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; đảm bảo vệ sinh an toàn

thực phẩm, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ hội; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội...

2- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui xuân, đón tết

- Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình văn hoá văn nghệ phong phú, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá tinh thần cho đông đảo các tầng lớp nhân dân; tạo ra nhiều sân chơi phục vụ nhân dân đón Xuân mới Mậu Tuất 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm và chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi.

- Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư (khóa XII) đã nêu trong Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 về việc tổ chức Tết năm 2018; chú trọng hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng theo tinh thần Quy định 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

- Tổ chức các chương trình hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui xuân, đón tết lựa chọn các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật và bám sát chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước, của tỉnh, của huyện... giới thiệu đến công chúng. Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm.

- Quan tâm khuyến khích, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn đời sống tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về lịch sử, cách mạng, biển đảo quê hương, xây dựng nông thôn mới... Chú trọng phát hiện, nhân rộng và biểu dương những điển hình tiên tiến; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tổ chức tốt Hội báo Xuân nhằm tôn vinh, truyền bá các giá trị của đời sống xã hội và thơ ca của dân tộc đến các thế hệ.

Thực hiện nghiêm việc thẩm định, kiểm duyệt nội dung chương trình, hoạt động theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức, xã hội.

3- Tổ chức thực hiện

3.1- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành và chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thẩm định, kiểm duyệt nội dung các chương trình; tham mưu chỉ

đạo làm tốt công tác quản lý và tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, không để xảy ra những sai sót và những hiện tượng phản cảm tạo dư luận xấu.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội. Chủ động nắm tình hình và tham mưu, đề xuất các biện pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn việc sử dụng, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

3.2- Phòng Văn hóa & Thông tin huyện

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đảm bảo các chương trình, hoạt động diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện nghiêm Quy định 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội báo Xuân; các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hoá, văn nghệ gắn với việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Tân Yên.

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội ở các địa phương, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm và các sai sót trong tuyên truyền cổ động, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh văn hoá, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, quán karaoke, internet, các hình thức cờ bạc, mê tín dị đoan... và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

3.3- Đài Truyền thanh huyện

Xây dựng chương trình đặc biệt mừng Xuân mới Mậu Tuất 2018 với nội dung, hình thức phong phú, sinh động phục vụ nhân dân; tăng thời lượng phát thanh, mở các chuyên mục, xây dựng các chương trình lành mạnh, mang tính định hướng, thẩm mỹ, trí tuệ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, địa phương. Biên tập, kiểm duyệt kỹ nội dung các tin, bài phát thanh và đăng trên Cổng Thông tin điện tử. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tốt Hội báo Xuân 2018.

Các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày **9/3/2018** để tổng hợp, báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy,
- Như kính gửi,
- Phòng VH&TT huyện,
- Đài Truyền thanh huyện,
- Lưu VTHU.

